

www.unseenthinai.com
Unseen ถิ่นไทย ครบทุกรส ตอมใจทุกสไตส์

HOME	PR NEWS	TRAVEL	BUSSINESS	HOTEL & RESORT	FOOD & RESTAURANT	UNSEEN
------	---------	--------	-----------	----------------	-------------------	--------



BUS & TRUCK '17 เปิดศึก! ประชันนวัตกรรมรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ แบนด์ชั้นนำเข้าร่วมโชว์ของเด็ด



TRAVEL



นวัตกรรมรถ

เริ่มศึกษาค้นคว้าแล้ว กับ **BUS & TRUCK '17** งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ งานรถใหญ่ระดับอาเซียนที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 14 ปีนี้เรียกว่าสอดกันตั้งแต่กลางปี เพราะมีแบรนด์ชั้นนำอย่าง เมอร์เซเดส-เบนซ์, ไคสซาร์เทค และกูดเท็มท์ ที่ปีกรพร้อมร่วมโชว์นวัตกรรมเด็ดในงาน ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปีใน วันที่ **2-4 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร**

BUS & TRUCK '17 นับได้ว่าเป็นงานใหญ่ในรอบปีที่รวบรวมเอาเหล่าขุมพลรถใหญ่แบรนด์ดังมาจัดแสดงไวในที่เดียวให้ได้ตื่นตาตื่นใจ พร้อมด้วยนวัตกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ของรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษที่เหล่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระดมขนกันมาจัดโปรโมชันในแบบสุดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ และเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตยานยนต์และผู้ประกอบการขนส่งได้มีโอกาสสานสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจระดับประเทศ

ทั้งนี้ 3 แบรนด์ดังอย่าง เมอร์เซเดส-เบนซ์, ไคสซาร์เทค และกูดเท็มท์ ได้แสดงความเชื่อมั่นในงาน **BUS & TRUCK '17** ด้วยการเซ็นสัญญาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และมีการเตรียมนวัตกรรมและของเด็ดของดีมาเปิดตัวและร่วมโชว์ในปลายปีนี้ โดยทางเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) เผยว่า ทางบริษัทฯ จะมีการนำนวัตกรรมรถใหญ่เบนซ์ 3 รุ่น 3 แบบ อย่าง รถบัส รุ่น 917 รถตู้สปริงเตอร์ และรถหัวลากรุ่น Actros โฉมใหม่มาให้ได้ชม



คิมเมอร์ ปาไฮดรอลิคยกสูงเปิดตัวในงาน **BUS & TRUCK '17** หวังให้กลุ่มขนส่งใช้เป็นช่องทางใหม่ในการลงทุน พร้อมนำวินซ์ตัวลากกระบะให้ลูกค้าได้เลือกใช้งาน มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มขนส่ง

คุณเค็ม คาฬสมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเมอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายไฮดรอลิคและกระบะยกไฮดรอลิค เปิดเผยว่า ด้วยทางบริษัทฯ ได้ทำการนำเข้าและจำหน่ายไฮดรอลิคยกสูงยี่ห้อ HIDROMAS จากกลุ่มประเทศยุโรป จึงได้นำมาเปิดตัวในงาน **BUS & TRUCK '17** ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ มากที่สุด

ทีวีที่ ส่งตัวโม 5 คิว พร้อมติดตั้งบนรถใหญ่ทุกยี่ห้อ ดอบโจทยูคูลค่า งาน **BUS & TRUCK '17**

ทีวีที่ ออโต้พาร์ท มั่นใจเปิดตัวโมขนาด 5 คิว เข้าร่วมแสดงในงาน **BUS & TRUCK '17** ใช้จุดเด่นด้านราคาที่เหมาะสมในประเทศ พร้อมทั้งทำการติดตั้งให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่มีรถใหญ่สามารถซื้อได้ที่บริษัทฯ ซึ่งมีการนำเข้ารถใหญ่มีสองนิสสัน ยูดีประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่าย

คุณสมนึก มงคลบุญโยภาส ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีที่ ออโต้พาร์ท จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยทางบริษัทฯ ทำธุรกิจจำหน่ายโมปุณมาอย่างยาวนาน และในช่วงปลายปีนี้ได้ทำการขยายโรงงานเพื่อจะได้ประกอบตัวโมเพิ่มเติม ซึ่งตรงกับช่วงเดียวกันที่งาน **BUS & TRUCK '17** จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ จึงทำให้ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงในงานนี้

ดย. สินค้าที่ทางบริษัทฯ จะนำไปแสดงในงาน **BUS & TRUCK '17** ก็คือ ตัวโมขนาด 5 คิว ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดก่อสร้างเป็นอย่างมาก และสิ่งที่สำคัญที่ทางบริษัทฯ



ว่าจะเป็นยี่ห้อฮิโน่ และนิสสัน ยูดี ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่ารถเก่าที่จำหน่ายในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เพราะตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดอายุการใช้งานของรถใหญ่ไม่เกิน 8 ปี และการทำงานก็ไม่สมบุกสมบันเหมือนในเมืองไทย หากลูกค้ารายใดมีรถใหญ่ไม่เพียงพอกับงานที่ได้ทำสัญญาณมาก็สามารถซื้อรถใหญ่จากบริษัทฯ เพื่อประกอบตัวใหม่ได้ทันที

Hino 500 Victor Limited Edition รุกตลาดแค่ 500 คัน พร้อมโชว์สมรรถนะ งาน BUS & TRUCK '17



รถใหญ่ฮิโน่ ฉลองต่อเนื่องในโอกาสที่ท่าตลาดขนส่งในเมืองไทยครบรอบ 55 ปี และสามารถขายออกได้มากถึง 3.5 แสนคัน ส่ง Hino 500 Victor Limited Edition ที่มีเพียง 500 คัน เข้าร่วมในงาน BUS & TRUCK '17 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ

Hino 500 Victor Limited Edition ปฏิวัตินวัตกรรมรถบรรทุกกับ 500 Victor ที่รวบรวมจุดเด่นต่าง ๆ ไว้มากมายใน ทั้งรูปโฉมโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท ทั้ง Off road & On road มาพร้อมความสะดวกสบาย ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เช่น หัวเก๋งแบบลอยตัวและระบบถุงลมที่นั่งคนขับ ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ระบบยกหัวเก๋งด้วยไฟฟ้าสะดวกง่ายตายในการซ่อมบำรุงรักษา พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเก๋ง เช่น เปิด-ปิดกระจกหน้าต่างด้วยไฟฟ้า พร้อม central lock แผงหน้าปัด LCD ทันสมัยง่ายในการสังเกตและมองเห็น ส่วนเรื่องความแข็งแรงทนทาน แชชชีโซ่เหล็กที่แข็งแรงทนทานขึ้น ออกแบบใหม่ให้สะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

พิเศษ ในโอกาสที่ฮิโน่ฉลองครบรอบ 55 ปี กับ Hino 500 Victor Limited Edition มีทั้งหมด 2 รุ่นได้แก่ HINO 500 VICTOR – FM1AK1B (Truck Tractor) ; หัวลาก 344 แรงม้า และ HINO 500 VICTOR – FM2PK1B (Truck Tractor) ; หัวลาก 380 แรงม้า ปรับเปลี่ยนรูปโฉมทั้งภายในและภายนอกสุดทันสมัย ที่สำคัญเอกลักษณ์พิเศษอย่างนี้ มีเพียง 500 คันเท่านั้น

คาร์แทรคโชว์ GPS ระดับ Cloud พบของจริงในงาน BUS & TRUCK '17

คาร์แทรค เทคโนโลยี ให้บริการด้านการติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และการจัดการระบบขนส่งอุปกรณ์จีพีเอสของคาร์แทรคมีคุณภาพสูง พร้อมรับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน สามารถติดตั้งคู่กับเครื่องรถใบขับขี่แบรนด์มาตรฐานของโลก

คุณสมบัติเด่นของคาร์แทรค GPS Real-Time Monitoring การติดตามและตรวจสอบยานพาหนะแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ 3G คาร์แทรคใช้ระบบคลาวด์ในการให้บริการ ผู้ประกอบการสามารถล็อกอินผ่านอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

